

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  
วันจันทร์ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวันดี บุญภักดี	ประธานสภา อบต.	วันดี บุญภักดี	เลขานุการฯ
2	นายบรรลือ สลีสองสม	รองประธานสภา อบต.	บรรลือ สลีสองสม	
3	นายพจน์ มหารวรรณ	ปลัด อบต.	พจน์ มหารวรรณ	
4	นายเดช พรหมรินทร์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1	เดช พรหมรินทร์	
5	นายเสถียร สลีสองสม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2	เสถียร สลีสองสม	
6	นายสมศักดิ์ แดงหล้า	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2	สมศักดิ์ แดงหล้า	
7	นายอุดม คำแก่น	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3	อุดม คำแก่น	
8	นายอินจันทร์ อินยะพรหม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4	อินจันทร์ อินยะพรหม	
9	นายสุเมธี ทวีสมบัติ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5	สุเมธี ทวีสมบัติ	
10	นางเฉลา ลินคำ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6	เฉลา ลินคำ	
11	นายประเสริฐ แสนมา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7	ประเสริฐ แสนมา	
12	นางบัวเร็ว วงค์ษา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8	บัวเร็ว วงค์ษา	
13	นายเสรี เมืองมูล	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8	เสรี เมืองมูล	
14	นายเมืองดี ต๊ะวรรณมา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9	เมืองดี ต๊ะวรรณมา	
15	นายณรงค์ เปาคำ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9	ณรงค์ เปาคำ	
16	นายประสิทธิ์ สุจันทร์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11	ประสิทธิ์ สุจันทร์	
17	นางศรีวรรณ ธิดาร์ตัน	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11	ศรีวรรณ ธิดาร์ตัน	
18	นายขวัญชัย ไชยสม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12	ขวัญชัย ไชยสม	
19	นางอัมพร เตชะ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12	อัมพร เตชะ	

**ผู้ไม่มาประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชาติ สุภารัตน์	นายก อบต.บัวสลี	ชาติ สุภารัตน์	
2	นายจรูญ ธรรมปัญญา	รองนายก อบต.บัวสลี	จรูญ ธรรมปัญญา	
3	นายณรงค์ฤทธิ์ พิจอมบุตร	รองนายก อบต.บัวสลี	ณรงค์ฤทธิ์ พิจอมบุตร	
4	นางฉัตรนรี มั่นรอด	เลขานุการ นายก. อบต.บัวสลี	ฉัตรนรี มั่นรอด	
5	นายนวกัทธ หมื่นองค์	ผอ.รร.บ้านต้นยาง	นวกัทธ หมื่นองค์	
6	นายเดช แสนคำมา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5	เดช แสนคำมา	
7	นายนคร ศรีจุมปา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9	นคร ศรีจุมปา	
8	นายปรีชา คำโปธิ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10	ปรีชา คำโปธิ	
9	นายเสกสรร มีธรรม	ผอ.รพ.สต.บัวสลี	เสกสรร มีธรรม	
10	นายหาร คำวรรณ	สารวัตรกำนัน หมู่ที่ 6	หาร คำวรรณ	
11	นายอุดม คำแก่น	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4	อุดม คำแก่น	
12	นายศรีวง วงค์ษา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11	ศรีวง วงค์ษา	
13	นายศิริชัย หน่อคำหล้า	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1	ศิริชัย หน่อคำหล้า	
14	นายจำเริญ ไชยยะ	ผอ.รร.บัวสลีวิทยา	จำเริญ ไชยยะ	
15	นายเสน่ห์ อุปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เสน่ห์ อุปละ	
16	นางสาวทัศนีย์ ระวังของ	ผอ.กองการศึกษาฯ	ทัศนีย์ ระวังของ	
17	นางสาวสุพัฒน์ตรา มะโนสด	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุพัฒน์ตรา มะโนสด	
18	นางสาวรัชนิพรณ กัณธิยะ	รองปลัด อบต.	รัชนิพรณ กัณธิยะ	
19	นางสาวฉัตรแก้ว พิมพ์วาปี	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ฉัตรแก้ว พิมพ์วาปี	
20	นายศิวกร ถูกจิตร	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ศิวกร ถูกจิตร	
21	นายธวัชชัย กอนใจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ธวัชชัย กอนใจ	

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเลขานุการสภา อบต. เชิญ ส.อบต. เข้าประจำที่ปรากฏว่าที่ประชุมมาครบ ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ได้จัดรูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

/ระเบียบวาระที่ 1...

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

ประธานสภา

1. วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรกปี พ.ศ. 2564 และข้อราชการอื่น ๆ

2. แนะนำพนักงานส่วนตำบลใหม่ นางสาวฉัตรแก้ว พิมพ์วาปี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายธวัชชัย กอนใจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2**

**เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บัวสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562**

ประธานสภา

ตามที่ อบต.บัวสลีได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ในลำดับต่อไปขอให้เลขานุการฯ ได้ให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป

เลขานุการสภา

รายงานการประชุมสภา อบต.บัวสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มีทั้งหมด 6 หน้า ตามบันทึกรายงานการประชุมที่แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบว่ามีข้อเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีข้อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม มีมติรับรอง 17 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

**ระเบียบวาระที่ 3**

**เรื่องพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรกปี พ.ศ. 2564**

ประธานสภา ฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ให้สภาท้องถิ่นกำหนดสมัยประชุม ๒ สมัย และไม่เกิน ๔ สมัย โดยให้กำหนดระยะเวลา ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบให้สภา อบต.บัวสลีพิจารณากำหนดสมัยประชุมตามระเบียบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

และกำหนดวันเริ่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน

**ระเบียบวาระที่ 4**

**เรื่องพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563**

ประธานสภา ฯ

ด้วยได้รับแจ้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีว่ามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการ เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมชำรุด ดังนั้น จึงต้องตั้งจัดหาครุภัณฑ์เป็นรายการใหม่ จึงขอให้ปลัด อบต. ชี้แจง

**ปลัด อบต.**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้

**หน่วยงาน สำนักงานปลัด อบต.**

**โอนเพิ่ม**

1. งบประมาณรายจ่าย ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องสแกนนิ้วมือ ชนิด บันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 8,500.- บาท  
คุณลักษณะ 1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 3) หน้าจอ LCD 4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 5) มาพร้อมโปรแกรม บริหารจัดการเวลาทำงาน 6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนัก งบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่องบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ / สืบราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ ดังนั้น จึงอนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 8,500.- บาท

**หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**โอนลด**

1. งบประมาณรายจ่าย ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งาน กีฬาและนันทนาการ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนด้านยาเสพติด “บัวสลีเกมส์” งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 120,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ 8,500.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน 111,500.- บาท

**ประธานสภา**

เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดแล้ว มีท่านใดจะมีข้ออภิปราย หรือสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม

**ที่ประชุม**

มีมติเห็นชอบ 17 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

**ระเบียบวาระที่ 5**

**พิจารณาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 1 สาย โครงการจ่ายขาดเงินสะสม**

**ประธานสภา**

ด้วยได้รับแจ้งจากบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 ว่าโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่สภา อบต.บัวสลี อนุมัติ ไปแล้วนั้น ในวงเงิน 477,000.- บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 สาย เนื่องจาก สถานที่ไม่พร้อมจึงขอความเห็นชอบสภา อบต.บัวสลี ในการปรับลดปริมาณลูกรังเดิม 711 ลบ.ม. เหลือ 683 ลบ.ม. งบประมาณเดิม 477,000.- บาท คงเหลือ 458,000.- บาท มีท่านใดจะ สอบถามหรือชี้แจงหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอเห็นชอบในการปรับลดปริมาณลูกรังและงบประมาณ ดังกล่าว

ที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ 6  
ประธานสภา  
ผอ.รพ.สต.บัวสลี

มีมติเห็นชอบ 17 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
เรื่องอื่น ๆ

ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอหรือชี้แจงเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมทราบ

1. ใช้เลือดออกบ้านแม่ต๋าก หมู่ที่ 5 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 มีจำนวน 3 ราย ซึ่งถือว่าเป็นการระบาด ซึ่งระยะไม่ถึง 28 วัน และตอนนี้ทางหมู่บ้านได้พ่นน้ำยาพ่นหมอกควันแล้ว และในการพ่นครั้งที่ 2 ขอเสนอให้พ่นทั้งหมู่บ้าน ตั้งแต่พ่นนี้เป็นต้นไป และเห็นควรให้ผู้นำบ้านแม่ต๋ากรณรงค์การเพาะแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งโดยเฉพาะผู้ป่วยรายที่ 2 มีอาการหนักมาก ซ็อคและเกล็ดเลือดต่ำ

2. การระบาดของไวรัสโคโรน่า ตอนนี้ทราบว่า รพ.ราม่า ได้คิดสูตรควบคุมโรคนี้อัตราการระบาดได้เร็วมาก เนื่องจากติดกันง่าย ระยะฟักตัว 7 – 10 วัน ซึ่งร่างกายไม่แสดงอาการ ซึ่งทำให้ช่วงนี้ระบาดได้รวดเร็วจากอากาศ เช่น ไอ จาม และจากการสัมผัสสิ่งของและอื่น ๆ จากผู้ติดเชื้อ แต่ไวรัสนี้ อัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 10 % และหากร่างกายไม่แข็งแรงจะตรวจพบได้ง่าย วิธีป้องกัน กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ควรอยู่ในแหล่งแออัด เช่น โรงภาพยนตร์ หากมีความจำเป็นควรใส่หน้ากากอนามัย

ที่ประชุม  
ผอ.บ.หมู่ที่ 4

รับทราบ

ขอรับการสนับสนุนจากหมู่บ้านที่มีหนองน้ำสาธารณะ จาก อบต.บัวสลี สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหาร โปรตีน ให้กับประชาชน

นายก อบต.บัวสลี  
ที่ประชุม  
ผอ.ร.ร.บ้านต้นยาง

ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รับทราบ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ – ป.6 โดยทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และขอขอบคุณที่สนับสนุนการทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อรับประเมินยูวเกษตร ซึ่ง ร.ร.บ้านต้นยาง เป็นตัวแทนระดับอำเภอในการเข้าประกวดในระดับจังหวัด

ที่ประชุม  
ผอ.บ. หมู่ที่ 9  
นายก อบต.บัวสลี  
ที่ประชุม  
ผอ.ร.ร.บัวสลีวิทยา

รับทราบ

สอบถามการก่อสร้างสะพานแม่มอญ ทางเข้าหมู่บ้านปงป่าตอง

บรรจุไว้ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว และอยู่ในระหว่างการรับรองแบบ  
รับทราบ

1. ขอบคุณ อบต.บัวสลี ในการสนับสนุนนักเรียนไปแข่งขันทักษะที่จังหวัดสุโขทัย โดยระดับประถมศึกษา ได้เหรียญเงิน และระดับมัธยมต้น ได้เหรียญทอง และขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน อนุบาล 2 อายุ 4 – 5 ขวบ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. ทางโรงเรียนได้ของบประมาณซ่อมแซมสนามกีฬา และได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการโอนงบประมาณ จำนวน 110,000.- บาท และขอขบในการก่อสร้างอาคารและสนามกีฬารวมไปถึงถนนในโรงเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน วงเงินไม่เกิน 5,000,000.- บาท

3. ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพระราชรัฐ และได้ดำเนินการของงบประมาณ 500,000.- บาท ในการปรับปรุงอาคาร

ที่ประชุม  
ผอ.กองช่าง

รับทราบ

อบต.บัวสลี ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา งบประมาณ 170,000.- บาท โดยก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 4 ฐาน โดยให้ใช้หลัก บวร ซึ่งงบประมาณดังกล่าว จัดซื้อวัสดุได้เพียงอย่างเดียว แรงงานช่วยกันทำไม่มีค่าตอบแทน และตอนนี้ได้รับการเร่งรัดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม 2563

ที่ประชุม  
ผอ.กองคลัง

รับทราบ

ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษี ซึ่งทางกองคลังได้ออกไปหมู่บ้านแล้ว และหากหมู่บ้านมีการประชุม ประชามชงานจัดเก็บ กองคลัง จะได้ไปร่วมประชาคมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ช่วงระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน โดยจะขอประสานหมู่บ้านว่าจะประชาคมวันไหน

ที่ประชุม  
ส.อบต. หมู่ที่ 11

รับทราบ

นางศวีวรรณ ติตารัตน์ หรือเนื่องจากบ้านร่องปลายนา ได้รับความเดือดร้อนจากการเผาขยะ บ้านสันปูเลย ทำให้มีกลิ่นเหม็นช่วงเช้าและเย็น

นายอินจันทร์ อินยะพรม ส.อบต. หมู่ที่ 4 ทางหมู่ที่ 4 จะได้นำเรียนผู้ใหญ่บ้านและผู้นำ ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจุบันบ่อขยะหมู่ที่ 4 จะมีผู้ดูแลอยู่แล้ว โดยจะมีการเปิด 2 วัน เพื่อนำขยะไปทิ้งในวันอาทิตย์และวันพุธ

ที่ประชุม  
ปลัด อบต.

รับทราบ

การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ขณะนี้ทาง กกต.จ.ชร. ได้แจ้งให้ ปลัดท้องถิ่น ทั้ง 144 แห่ง เตรียมการเลือกตั้ง โดยให้เตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เตรียมงบประมาณ เตรียมสรรหาบุคคล เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งขณะนี้ อบต.บัวสลี ได้ประกาศสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บัวสลี ไปแล้ว รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติภายใน 10 วัน และในการเตรียมการเลือกตั้ง ทุกท้องถิ่น กทม. เมืองพัทยา อบจ. เทศบาล และ อบต. จะต้องให้แล้วเสร็จและรายงาน กกต.กลาง และกกต.กลาง จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 11 มีนาคม 2563 เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายพจน์ มหาวรรณ)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นายวันดี บุญภักดี)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  
วันจันทร์ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ  
(นางเฉลา ลินคำ)  
ส.อบต.หมู่ที่ 6

(ลงชื่อ) กรรมการ  
(นายสมศักดิ์ แดงหล้า)  
ส.อบต.หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ) กรรมการ  
(นายอินจันทร์ อินยะพรหม)  
ส.อบต.หมู่ที่ 4

(ลงชื่อ) กรรมการ  
(นางศรীরรณ ธิดารัตน์)  
ส.อบต.หมู่ที่ 11

(ลงชื่อ) เลขานุการฯ  
(นางสาวอัมพร เตชะ)  
ส.อบต.หมู่ที่ 12

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  
วันจันทร์ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นายวันดี บุญภักดี)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี